



Newsletter

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

จดหมายข่าว อบต.ห้วยไร่

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้ทุ่งนาลูกกลมในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาใกล้ ตำบลห้วยไร่ อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้ผลผลิตของชาวบ้านได้รับความเสียหายในบริเวณกว้าง

นายเสนียน แพงจ๋าย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มอบหมายให้นายขวัญชัย ทศบุตร เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฯ และฝ่ายกองช่างเข้าระงับดับไฟไหม้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยไร่คัพ" ครั้งที่ ๕
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ สนามบ้านโคกช้างมะเขือ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสนียน แพงจ๋าย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมนายกองสี นามนุดดี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นายพงศกร พลเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายจัดโครงการโดย นายวิสูตร พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนตำบลห้วยไร่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และข่มขืนสืบไป

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยไร่

อบต.ห้วยไร่ : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดจัด โครงการกิจกรรมวัน อปพร . ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญขึ้น เพื่อเพื่อให้ความสำคัญ แก่สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อม ให้ปรากฏ แก่ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่ง อปพร . จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งภาคประชาชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง